

BÁO CÁO

**kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Chỉ thị số 09 -CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí Thư khóa XI
“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”**

Thực hiện Công văn số 1039-CV/TU, ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Huyện ủy Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ,
TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN**

Tam Đường là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu có QL 4D và QL 32 chạy qua, diện tích tự nhiên 66.315,44 ha, gồm 13 xã, thị trấn, 126 bản và trên 5,7 vạn người, mật độ dân số khoảng 86 người/km²; gồm có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: dân tộc Mông chiếm 36,89%; dân tộc Thái chiếm 15,1%; dân tộc Kinh chiếm 15,25%; dân tộc Dao chiếm 9,68%; dân tộc Giáy chiếm 8,37%; dân tộc Lào chiếm 7,96%; dân tộc Lự chiếm 5,49, còn lại là dân tộc khác. Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ và 35 chi bộ), 207 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên: 2.712 đảng viên (108 đảng viên dự bị; 916 đảng viên nữ; 1.437 đảng viên là người dân tộc thiểu số).

Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tội phạm luôn được kiềm chế và có xu hướng giảm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được phát huy mạnh mẽ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn; thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân luôn đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp như: Hoạt động tuyên truyền, kích động di cư tự do, phụ nữ bỏ nhà đi nước ngoài, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông...

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác quản triệt, triển khai thực hiện

Huyện ủy ban hành Công văn số 644-CV/HU, ngày 06/3/2019 về chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ quản triệt, phổ biến, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư lồng ghép với các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương theo hình thức trực tuyến từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo tổ chức 01 hội nghị báo cáo viên cấp huyện mở rộng trực tuyến từ huyện đến 16 điểm cầu cơ sở; 01 hội nghị tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh cho các đồng chí là Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; bí thư (phó bí thư) đảng bộ các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Kết quả: toàn huyện tổ chức 45 hội nghị, 221 buổi sinh hoạt chi bộ cho 3.373 lượt người tham gia¹.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch quản triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 31-CT/TU, ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện.

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện

2.1. Ưu điểm

Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Việc triển khai thực hiện Kết luận đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được phát huy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2.2. Tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, quân sự với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 44-KL/TW

1. Kết quả công tác, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

¹ Đảng viên: 2 372/2 608 người, đạt 91,0%, Cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên: 1 001/1.088 người, đạt 92,0% .

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cảnh giác trước hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng; gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Chỉ đạo Công an huyện với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc; tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”; tham mưu các chủ trương, biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả, từ năm 2019 đến nay đã vận động được 50.125 lượt người, tại 152/152 bản tham gia hưởng ứng các phong trào.

1.2. Công tác triển khai thực hiện các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan trong việc thực hiện phong trào bảo vệ ANTT đến các đơn vị trường học, doanh nghiệp, thôn bản, khu dân cư như: Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm gắn với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, giải quyết hiệu quả các chính sách an sinh xã hội như: phát triển các loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị

kinh tế cao vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ, giải quyết việc làm cho người dân... Qua đó, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng Nhân dân, tạo ra sự chuyển biến tích cực về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2/13 xã, 56/152 bản không có tệ nạn ma túy.

Công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha về tái hòa nhập cộng đồng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kịp thời giáo dục, cảm hóa những người có lỗi lầm tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội; đa số các đối tượng có liên quan khi trở về địa phương đều được chính quyền, đoàn thể quan tâm động viên và tạo điều kiện để họ được tham gia sinh hoạt, lao động sản xuất tại địa phương².

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp súng kíp, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép³. Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ phương tiện và người tham gia giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông⁴; thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý 1.980 trường hợp vi phạm.

1.3. Kết quả công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 13/13 xã, thị trấn thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Từ năm 2019 đến nay, đã xây dựng 13 mô hình mới; hiện tại, trên địa bàn huyện đã xây dựng, nhân rộng được 23 mô hình tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiêu biểu như mô hình:

² Vận động, giáo dục 124 đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng.

³ Kết quả trong 03 năm qua, lực lượng chức năng đã vận động và thu hồi được 119 khẩu súng tự chế, 02 quả lựu đạn, 01kg thuốc nổ

⁴ Cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 113 buổi, với 12 600 lượt người tham gia học tập Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho 2.356 giáo viên và học sinh tại các nhà trường, có 3.678 em học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ

“Móc khóa an ninh”, Mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”...; tổ chức cho 126/126 khu dân cư, 51 cơ quan, 73 doanh nghiệp, 41 trường học đăng ký đảm bảo ANTT; củng cố, duy trì 02 xã không có tệ nạn ma tuý (xã Bản Hòn, Nùng Nàng); có 11.597 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, có 126 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa.

1.4. Công tác phối hợp giữa Công an với Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhất là trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua yêu nước do các cấp pháp động. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc⁵; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, kịp thời động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, kích động di cư tự do, theo đạo trái pháp luật.

1.5. Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT theo hướng tập trung, thống nhất, toàn diện. Công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT”

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Công an huyện làm Phó ban Thường trực; tăng cường công tác phối hợp giữa Công an huyện với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các xã, thị trấn trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới; chủ động đề xuất, ký kết các nội dung phối hợp sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung hướng về cơ sở, khu vực dân cư. Năm 2022, đã tổ chức 13/13 xã, thị trấn tổ chức Ngày hội toàn

⁵ Phối hợp tuyên truyền 1.724 buổi, với 389.274 lượt người tham gia.

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức 02 “Điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, với hơn 2.000 lượt người tham dự; kẻ vẽ 200 khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi nơi công cộng, kịp thời khen thưởng cho 09 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương.

1.6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở

Quan tâm chỉ đạo Công an huyện trong triển khai hướng dẫn cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” đã tạo được nhiều chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an, chủ động hơn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bố trí 100% Công an chính quy; lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy có 71 đồng chí, trong đó: Trưởng Công an xã 12 đồng chí, Phó Công an xã có 13 đồng chí và 46 đồng chí Công an viên; công an xã bán chuyên trách là 111 đồng chí, lực lượng BVDP là 41 đồng chí và 116 tổ ANND, 128 tổ hòa giải, 126 tổ chuyên trách bảo vệ rừng PCCCR với khoảng 1.350 thành viên, góp phần tích cực trong giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở, đảm bảo ANTT tại cơ sở. Thực hiện tốt việc chi trả phụ cấp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

1.7. Công tác lãnh đạo, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên quan tâm công tác củng cố kiện toàn các chức danh bản: bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng các đoàn thể, người có uy tín, các chức sắc trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; cho chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, đến nay

126/126 chi bộ bản trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó có 33/126 chi bộ bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Tích cực phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động quần chúng Nhân dân, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Chỉ đạo Công an huyện rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ tham mưu xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

1.8. Công tác kiểm tra, đôn đốc và thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt: năm 2019 đến nay UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 60 tập thể và 65 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 30 tập thể và 45 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 07 tập thể; tặng kỷ niệm chương cho 23 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Công tác quan tâm, đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện cần thiết, đảm bảo cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển vững mạnh

Huyện ủy đã thường xuyên, quan tâm, đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để đảm bảo cho việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến tất cả các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Năm 2020 đầu tư ngân sách 40.000.000 đồng để đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh; năm 2022 hỗ trợ 10.000.000 đồng cho UBND xã Bản Hon tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 31/CTr-TU, ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất

lượng hoạt động của hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đến Nhân dân chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Công tác phối hợp giữa Công an với Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thực sự chặt chẽ; chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện Kết luận và đời sống của Nhân dân; nhận thức, ý thức của một bộ phận Nhân dân về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chưa cao, thiếu tự giác, chưa mạnh dạn tố giác tội phạm.

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Bài học kinh nghiệm

- *Một là:* Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương phải nhận thức đầy đủ và coi công tác vận động quần chúng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

- *Hai là:* Tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, các quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; coi trọng việc kết hợp tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thôn, bản, khu dân cư không có ma túy, không có người vi phạm pháp luật”;

xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

- *Ba là:* Chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- *Bốn là:* Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr-TU, ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo là lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tranh thủ và phát huy tối đa vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong việc vận động cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và địa phương.

3. Tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự.

4. Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm

của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Cao Trang Trọng